

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date :

5 เม.ย. 2561

Page :

8

No :

การประกาศนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไม่รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นเวลา 5 ปี ยกเว้นราคาเท่าหรือต่ำกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายส่งในราคาขายปลีก 2.40 บาท สร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทน โดยราคาปึกหัวลง แดงกันยกแผงทันที

ก่อนหน้านี้ที่กระทรวงพลังงานจะประกาศนโยบาย ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกขนาดใหญ่หลายตัว แสดงอาการร่วงหน้าแล้ว โดยมีแรงขายไหลทะลักเข้ามา ราคาทรุดลงหนัก และไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุความผันผวนได้

**แรงขายที่ไหลบ่า อาจเกิดจากคนที่รู้ข้อมูลลงใน รู้ว่ากระทรวงพลังงานไม่รับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงชิงเทขายหุ้นทิ้งก่อนชาวบ้าน**

หุ้นพลังงานทางเลือกขนาดใหญ่ ถูกมรสุมข่าวร้ายกระทันหันกันถ้วนหน้า โดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ถูกถล่มหนักสุด ราคาเคยขยับขึ้นไปสูงสุดที่ 71.25 บาท แต่ร่วงลงมายาว ล่าสุดวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมาปิดที่ 34 บาท ลดลงโดยรวม 37.25 บาท หรือลดลงประมาณ 55%

หุ้นบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ราคาเคยขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 33 บาท แต่ล่าสุดปิดที่ 23.50 บาท ลดลงโดยรวม 9.50 บาท หรือลดลงเกือบ 30%

ส่วนหุ้นบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ราคาเคยขึ้นไปสูงสุดที่ 83.75 บาท ล่าสุดปิดที่ 66 บาท ลดลงโดยรวม 17.75 บาท หรือลดลงกว่า 20%

สำหรับหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนตัวเล็กตัวน้อยอื่นๆ โดนถล่มจนร่วงกันถ้วน



## ตกเป็นเป้าในหุ้นพลังงาน

หน้า **ไม่มีตัวไหนรอดพ้นผลกระทบจากนโยบายปิดรับซื้อไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน**

EA มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 17,888 ราย GULF มีผู้ถือหุ้นจำนวน 17,227 ราย BGRIM มีผู้ถือหุ้นจำนวน 22,306 ราย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG มีผู้ถือหุ้นจำนวน 26,973 ราย

และ บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER มีผู้ถือหุ้นจำนวน 27,380 ราย รวม 5 หุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกชั้นนำ กว่า 100,000 ราย

**ผู้ถือหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกนับแสนคน ต้องเซ็นสั้งเว่ย เลือดโชก บาดเจ็บหนักจากสถานการณ์ความผันผวนของหุ้นกลุ่มนี้**

การประกาศปิดการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จะส่งผลกระทบต่อผู้

ประกอบการพลังงานทดแทนทั้งระบบ เพราะกระทรวงพลังงานเป็นผู้ซื้อขายใหญ่สุด  
เมื่อไม่ซื้อไฟฟ้า การขยายธุรกิจของผู้ประกอบการพลังงานทดแทนจะมีปัญหา และ  
ทำให้ผลประกอบการชะลอตัว

การหันไปหาตลาดในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย โดยบริษัทในกลุ่มพลังงาน  
ทดแทนบางแห่งที่ขยายการลงทุนในต่างประเทศต้องประสบความล้มเหลว ไม่ได้รับ  
ผลตอบแทนที่ดี หรือได้รับบาดเจ็บกลับมาด้วยซ้ำ

**และการประกาศขยายการลงทุนในต่างประเทศ บางทีก็เป็นไปเพื่อการสร้าง  
ข่าว กระตุ้นราคาหุ้น หรือเป็นธุรกรรมอำพรางเพื่อปล่อยเงินเท่านั้น**

หุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน เป็นดาวรุ่งมาหลายปี และกระแสธุรกิจพลังงาน  
ทดแทนที่มาแรง ทำให้หลายบริษัทโหมกระแส ปรับโครงสร้างธุรกิจหลักใหม่ ประกาศ  
เบนเข็มสู่พลังงานทดแทน หวังกระตุ้นการเก็งกำไรหุ้น

บริษัทพลังงานทดแทนของปลอมบางแห่ง เริ่มออกฉายให้เห็นบ้างแล้ว โดยผล  
ประกอบการไม่ได้สดใสตามที่ผู้บริหารคุยโม้ไว้ หรือบางบริษัทถึงกับล้มสลาย ต้อง  
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทั้งความเสียหายไว้ให้นักลงทุน

**ปัญหาของหุ้นกลุ่มพลังงานขณะนี้คือ ราคาที่ปรับฐานกันลงแรงในรอบนี้  
ซึมซับรับข่าวร้ายเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง**

ถ้ารอดลงจนสะเด็ดน้ำแล้ว จะเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อ  
แต่ถ้าฟองสบู่หุ้นพลังงานทดแทนยังแตกไม่หมด อย่าเพิ่งเข้าไปแหยม เพราะถึงลง  
ลึกแล้ว แต่มีโอกาสที่จะไหลลงลึกกว่าอีก

ผล็พลามเข้าไปเก็บ อาจจอบึงตอจนเลือดسادได้.